
Fundargerð  skólaráðs 7.maí 2019 

Fundinn sátu:  
 
Fulltrúar foreldra: Hjálmar Örn og Ágústa 
Fulltrúar kennara:Hildur Sonja og Sæbjörg Erla 
Fulltrúi starfsmanna: Birgitta   
Grendarfulltrúi:  Íris Helga 
Skólastýra: Hildur Sæbjörg  
 

Fundarefni: 

- Drög  af skóladagatali hefði verið gott að fá í pósti fyrir fund  

- Fjölskldumorgnar ekki á sama tíma og hjalli – passa það. 

- Sameiginlegir starfsdagar , 4 eins – besta mál 

- Vetrarfrí ekki hjá fimm ára – athuga það 

- Lokað annan  janúar hjá grunnskólabörnum en ekki fimm ára börnum 

- 180 dagar – tveir skertir 

- Skertur dagur skólslitsdagur – skoða það 

- Vetrarfrí  eins og hjá öðrum skólum í Hfj 

- Hvernig eru ákvarðanir teknar og kynntar foreldrum – skoða það í haust 

- Fulltrúi foreldra búin að fara yfir áætlanir inná heimasíðu skólans – mjög mikil ánægja. 

- Afrit af drögum á undan: skólanámskrá  

- Skipa fulltrúa 5 ára barna næsta haust 

 

 

Vorferðin  rædd: 

- Stór hópur barna 

- Skipuleggja vel  brottför og heimkomu 

 

Niðurstaða úr ytra mati rædd: 

- Hvað þarf að bæta  

- Stefnu skólaráðs 

- Skólaráð virkara á foreldraráðsfundi að hausti 

- Góður árangur úr nám og kennsluþáttum 


